



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยง	การเรียกรับทรัพย์สินหรือสิ่งของจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจยังหน่วยงานเพื่อให้มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตอาจเป็นสาเหตุให้เกิดช่องทางการเรียกรับทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.ส่งเสริมมาตรการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน

	๓.ประชุมทำความเข้าใจเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	๑. รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบการทุจริตในการเบิกจ่าย ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต ๓. พนักงานส่วนตำบลไม่ถูกดำเนินการทางละเมิด วินัยและอาญา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนและไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น จึงประกาศนโยบายให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(นายสามารถ รัตนเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

